



ประกาศวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากร
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒)

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ศบค.) ประกาศกำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์ โดยยกระดับมาตรการกำหนดให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในระหว่างการจัดการเรียน การสอน แบบออนไลน์ (Online) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเกิดผลดีต่อราชการ จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ดังนี้

๑. ในการปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ทำงาน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ มาปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ และหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หลีกเลี่ยงที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และมีการสัมผัสใกล้ชิดกัน ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยตรวจวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ ลดการสัมผัส และเว้นระยะห่างการติดต่อสนทนา ไม่น้อยกว่า ๑ - ๒ เมตร

๒. การจัดการเรียน การสอน เน้นการสอนแบบออนไลน์(Online) การมอบหมายงาน ใบงาน รายวิชาใดที่ต้องมีการลงมือปฏิบัติ ให้เป็นการสอนเพื่อเสริมทักษะ ปฏิบัติเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย และให้ครูผู้สอนบันทึกข้อมูลร่องรอยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สื่อออนไลน์ เพื่อประกอบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือตามงานในที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติราชการ

๓. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ งดการเดินทางไปประชุม ฝึกอบรม หรือสัมมนาต่างๆ ออกไปก่อน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดประชุม ให้ใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๔. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ เปิดเครื่องมือสื่อสาร และเปิดใช้ระบบอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา การปิดเครื่องมือสื่อสารทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ โดยมีเจตนาหรือโดยไม่มีเหตุอันควร ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติราชการในช่วงเวลาดังกล่าว หากมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติแล้วไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นั้น โดยไม่มีเหตุอันควรจนทำให้ราชการเสียหาย ถือเป็นกรกระทำผิดวินัย

๕. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ งดจัดกิจกรรมสังสรรค์ เลี่ยงต่อการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีเหตุจำเป็น และหากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ให้จัดทำ (Timeline) รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และทำการกักตัวเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน เพื่อดูอาการ

๖. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ มีอาการบ่งชี้ว่า เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยเป็นผู้อาศัยร่วมกับผู้ติดเชื้อหรือทำงานในห้องเดียวกันหรือมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดเป็นผู้ติดเชื้อ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที และให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) เป็นเวลา ๑๔ วัน เพื่อเฝ้าระวังดูอาการ โดยไม่ถือเป็นการขาดการปฏิบัติราชการ หากมีอาการป่วยให้รีบพบแพทย์หรือแจ้งหน่วยงานทางสาธารณสุขหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทันที

๗. ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ทุกคน หยุดปฏิบัติงานทันที เมื่อมีไข้สูง ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป โดยรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทางโทรศัพท์หรือทางระบบออนไลน์ แล้วจึงบันทึกแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบในภายหลัง เมื่อได้รับการตรวจสอบสุขภาพแล้วไม่พบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๘. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ มีของใช้ส่วนตัวของแต่ละคน เช่น แก้วน้ำ ภาชนะใส่อาหาร เป็นต้น และหลีกเลี่ยงการนั่งรับประทานอาหารและการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

๙. การส่งเอกสารทางราชการหรือจดหมายไปรษณีย์ สามารถดำเนินการส่งได้ที่งานบริหารงานทั่วไป (อาคารอำนวยการ) โดยผู้ส่งเอกสารทางราชการหรือจดหมายทางจากไปรษณีย์ ต้องผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จากจุดคัดกรองบริเวณหน้าอาคารอำนวยการทุกครั้ง

๑๐. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุม โดยลักษณะการทำงานมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้สถานศึกษาประสานงานกับสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง อย่างใกล้ชิด หากสถานประกอบการยืนยันในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด และนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ยินยอมให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อ ให้ดำเนินการฝึกต่อไปตามความสมัครใจและด้วยความยินยอมของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ และหากนักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์กลับภูมิลำเนา ให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อนึ่งกรณีสถานศึกษายังไม่ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถชะลอหรือเปลี่ยนการส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จะบรรเทาลง

๑๑. ยามรักษาการณั คณะกรรมการตรวจคัดกรอง และผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณั ในช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบการ เข้า - ออก วิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวด

๑๒. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ถือปฏิบัติตามประกาศของวิทยาลัยฯ ข้อปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสั่งการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด และการดำเนินการให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลการสอบสวนทางระบาดวิทยา และสถานการณ์โรคในพื้นที่

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ทุกคน จึงขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและการดำเนินการให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลการสอบสวนทางระบาดวิทยาและสถานการณ์โรคในพื้นที่

ประกาศ ณ วันที่ ๗/เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายลำปาง พันธุ์เพชร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ